

Qua Ná Váng Công Lý, nhiáu đác giá đã gái nháng tám tá cáa mình đán HĐGMVN khi nghe tin liên quan đán Đác TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt.

Nháng, hình nhánháng nguyán ác đó cháa đác HĐGMVN mà cá thá là GM Chá tách Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đá ý đán?

Nhá Ná Váng Công Lý đã đáa tin: Cuác hoán đái ngôi vá tái Tòa TGM Hà Nội đã đán đán đác thác hián báng con đáng vòng, tháa mán yêu cáu cáa nhà nác vái HĐGMVN sau khi có nháng phán áng đái và mánh liát tá mái thành phán dân Chúa.



Đác TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt -

Theo tin cáa CTV Ná Váng Công Lý tái Hà Nội cho biát, thông tin vá viác chuyán đái ngôi vá TGM Hà Nội đáng nhá đã đác sáp xáp xong nháng trác phán áng đái cáa mái táng láp giáo dân và nhân dân, cách thay thá TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt sá không đi tháng nhá đánh nhám tránh “tác đáng”. Cuác hoán đái ngôi vá này sá báng mát con “đáng vòng” đá xoa dáu đá luán nhân dân, giáo dân và nháng ngái yêu chuáng công lý, sá thát hòa bình qua tám

gáng TGM Giuse Ngô Quang Kiệt.

Ngày 15/4 tại Tòa TGMHN Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã mời các Giám Mục trong Giáo phận và các linh Mục Hà Nội. Ngài thông báo rằng sẽ có một Giám Mục phó đến Hà Nội trong thời gian sắp tới. Như vậy, việc thay thế TGMHN đã được lên chương trình thực hiện. Theo thông tin đáng tin cậy, Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân sẽ ra Hà Nội để nhận chức Phó TGM Hà Nội. Ai cũng biết rằng, sau đó thì GM Phó sẽ thay thế TGM Hà Nội trong một thời gian ngắn.



Giáo dân với vị chủ chăn của mình

Như chúng tôi đã đưa tin, trước đây, GM Nguyễn Văn Nhân đã thăm dò ý kiến để tiến hành ra Hà Nội thay chân ĐTC Tổng Giám Mục HN Giuse Ngô Quang Kiệt nhưng đã không được sự ủng hộ vì uy tín của GM Nhân đã quá giảm sút trong vai trò Chủ tịch HĐGMVN nhưng đã im lặng sau nhiệm vụ về việc liên quan đến GH, được biết là về đề án Thánh Giá - biểu tượng của chính ĐTC Kito, ngay cả Giáo hoàng hiện tại nám trong đề án hát GM Nhân quản lý cũng bỏ vào tay nhà nác CS nhưng không có những hành động thích hợp.

GM Nguyễn Văn Nhân sẽ ra Hà Nội thay chân ĐTC TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt?

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Sáu, 16 Tháng 4 Năm 2010 06:59

Sau đó đã đưa ra con bài GM Phátá Sài Gòn Nguyễn Văn Khám ra HN, nhưng rồi kết cục cuộc họp HĐGMVN đã không “thoán” được với nhân sự khi TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt bắt ngá trá.



GM Phárá Nguyễn Văn Nhân và TT Nguyễn Tấn Dũng

Nhiáu GM họp HĐGMVN tại Bãi Dâu đến khi với với không hay biết chính xác những cuộc họp đã diễn ra như thế nào.

Vì vậy, trong bữa ăn trưa tại Tòa TGMHN, Giám mục Phaolo Cao Đình Thuyên đã nói lên: “Bây giờ thì chúng con hiểu rồi”.

Thám chí khi Náng Công Lý đưa tin có người với cho rằng đó là những thông tin đến đoán không có sự, đây là những người tuy không có thông tin nhưng vẫn muốn phát biểu theo cách của mình.

Tuy nhiên theo chúng tôi, giờ đây biết nhiều đã có sự trở lại khi họp HĐGMVN, nghĩa là việc họp bàn tại HĐGMVN cũng chỉ là mang tính hình thức phổ biến kiểu như “Đái hái Đáng” mà thôi. Mọi cuộc họp đã xảy ra tại trở lại đó.

GM Nguyễn Văn Nhân sẽ ra Hà Nội thay chân ĐTC TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt?

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Sáu, 16 Tháng 4 Năm 2010 06:59

Qua máng Náng Công Lý, nhiáu đác giá đã gái nháng tâm tá cáa mình đán HĐGMVN khi nghe tin liên quan đán Đác TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt. Nháng, hình nhá nháng nguyán đác đó cháa đác HĐGMVN mà cá thá là GM Chá tách Phêrô Nguyễn Văn Nhân đá ý đán? Khi nháng máu cá biáu đán bá lá táy, thì HĐGMVN đã tìm cách đi “đáng vòng” Vái mát lá trình đáng vòng đán đán Ngai tòa Hà Nội, mát Phó Giám mác mái sá nhanh chóng đác đáa ra ngái tái ghá này đá thay thá Đác TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong mát thái gian gán đây cho đáp lòng nhà nác.

Quá là ngai tòa Hà Nội có sác thu hút khá mãnh liát, theo ý kián nhiáu ngá i, vái vai trò TGMHN thì chiác mũ Háng Y đáy quyán lác và vinh quang sá là đáu không xa.

Viác Đác TGMHN sá ra đi là đáu đã đác đá báo trác cho mái thành phán dân Chúa, đác biát là TGPHN, vì váy mái ngá i sá không tháy sác trác sá kián này. Nháng mát ngá i ká vá nhá thá nào, là ngá i dân HN đang hát sác chú ý láng nghe và xem xét, vì váy đây không thá là mát vá viác “cá đám ăn xôi” êm á.

Chúng ta hãy cáu cho Phó Giám mác mái cáa TGMHN đác thát sá là “mác tá nhân lành cáa Chúa” là ngá i ká vá xáng đáng cáa Đác Táng Giám mác Giuse Ngô Quang Kiệt đã trá thành biáu táng niám tin yêu cáa tát cá mái ngá i Viát Nam yêu chuáng công lý, sá thát, hòa bình và luôn mong muán đát nác phát trián tát đáp.

Nháng lá i cáu nguyán xin gái vá nuvuongcongly@gmail.com.

Xin cám án quý đác giá đã có sá giúp đá và háp tác vái chúng tôi.